

Lấy dân làm gốc

Về xã An Ninh (Quỳnh Phụ), chúng tôi thực sự ngỡ ngàng không thể nghĩ rằng cách đây hơn 20 năm nơi đây là điểm nóng mất ổn định chính trị của tỉnh. Trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang. Các tuyến đường trải bê tông, láng nhựa rộng rãi, sạch đẹp; khắp làng trên xóm dưới nhà cao tầng mọc lên san sát, khu trung tâm xã nhộn nhịp không khác gì phố phường... thể hiện cuộc sống sung túc của người dân. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hứa chia sẻ: Sau sự kiện năm 1997, bộ máy lãnh đạo xã được kiện toàn, tập trung thực hiện các giải pháp ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2005, Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh. Những năm sau đó, An Ninh dẫn đầu toàn huyện trong các phong trào, UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Dù không được chọn làm điểm, song An Ninh là 1 trong 4 xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới năm 2014. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã từ 9 - 10%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp - thủy sản chiếm 29%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 41,6%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,4%; trên 90% người dân trong xã sử dụng nước sạch. Trên bước đường phát triển, An Ninh cũng đã trải qua nhiều biến cố vô cùng khó khăn, phức tạp có lúc tưởng chừng khó có thể vượt qua nổi. Bài học thành công của xã hôm nay là do lấy dân làm gốc, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi"; thường xuyên đổi mới công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các tổ tự quản, xây dựng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Nhớ lễ khoan dân

KỶ II: KHI "DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA"

Do bất cập của cơ chế quản lý cũ cùng với nhận thức hạn chế của đội ngũ cán bộ cơ sở về dân chủ đã khiến cho Quỳnh Hoa và nhiều xã ở Thái Bình trở thành điểm nóng bất ổn những năm 1997 - 1999. 20 năm qua, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Thái Bình có sự phát triển vượt bậc, tạo ra thế và lực mới trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.



Diện mạo nông thôn mới xã An Ninh (Quỳnh Phụ).

xây dựng nông thôn mới; trong đó, nhân dân đóng góp, con em xa quê ủng hộ 22,51 tỷ đồng. Nhân dân đã góp 41.800m² đất nông nghiệp, đào đắp 38.569m³ đất đắp bờ vùng, bờ thửa và làm đường giao thông nông thôn. Chỉ trong 2 năm, Thái Thịnh đã hoàn thành xây dựng hơn 28,5km đường giao thông nội đồng, đường liên xã, trục thôn, đường nhánh cấp 1 không chỉ tạo cho quê hương diện mạo khang trang, sạch đẹp mà còn phục vụ tốt hơn đời sống dân sinh.

Dân chủ - chìa khóa thành công

Trong thời kỳ mất ổn định 1997 - 1999, Thái Bình có hơn 2.000 cán bộ, đảng viên vi phạm (trong đó có 800 bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND xã và chủ nhiệm HTX) đã bị xử lý kỷ luật, hơn 70% số tổ chức cơ sở đảng phải thay đổi một nửa đến hai phần ba cấp ủy. Bài học từ việc mất ổn định những năm đó được Đảng bộ tỉnh rút ra đó là: 1 trong 6 nguyên nhân dẫn đến mất ổn định thì nguyên nhân cốt lõi là mất dân chủ. Từ sự việc ở Thái Bình, ngày 18/2/1998, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ



Doanh nghiệp đầu tư sản xuất trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Chính trị, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, ổn định. Bầu không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn trong đời sống xã hội ở cơ sở từng bước được mở rộng. Các quyền dân chủ của nhân dân không ngừng được nâng lên, lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương ngày càng được củng cố. Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được đặc biệt coi trọng. Thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", cấp ủy, chính

quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HBND, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quy hoạch xây dựng, phát triển các dự án hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; minh bạch trong quản lý đất đai, thu chi tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, các khoản huy động nhân dân đóng góp. Thái Bình tạo điều kiện để nhân dân tham gia ý kiến việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng thôn phổ, thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu

tư của cộng đồng theo đúng các bước, dân chủ, đúng pháp luật; tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân, góp phần xây dựng thôn làng văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Một số địa phương còn duy trì việc phát phiếu lấy ý kiến đến tận hộ gia đình, động viên nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, giúp chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, cơ chế, chính sách hiệu quả.

Những năm qua, công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác hòa giải ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp. Các tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố hoạt động tích cực, không ngừng nâng cao về chất lượng, giải quyết tốt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân. Ông Trịnh Công Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phương (Đông Hưng) cho biết: Xã duy trì thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng đổi mới lễ lối, tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ đối với nhân dân; duy trì nghiêm túc hoạt động của bộ phận một cửa giải quyết các công việc cho nhân dân; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... đã tạo sự ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Giữ vững ổn định chính trị ở nông thôn, nhiều địa phương đã thực hiện tốt việc đối thoại, tuyên truyền, giải thích và hòa giải nên phần lớn các vụ việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở. Năm 2017, các đơn vi đã tiếp nhận 3.529 vụ việc, đã hòa giải thành 2.847 vụ việc, đạt 80,7%; 6 tháng đầu năm 2018, các ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng trong tỉnh đã thực hiện giám sát 630 vụ việc, kiến nghị giải quyết 381 vụ việc, chủ yếu liên quan đến thực hiện chính sách, đầu tư

Ông Nguyễn Văn Ngợi, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quỳnh Phụ



Sự kiện những năm 1997 - 1999 luôn được Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ coi là bài học kinh nghiệm đắt giá, là chìa khóa lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện chỉ đạo các xã phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong quá trình thực hiện. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường kiểm tra giám sát, chú trọng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để phát sinh sai phạm. Nhờ vậy, Quỳnh Phụ đã huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 28 xã về đích, giải quyết tốt nợ đọng xây dựng cơ bản. Nhờ phát huy dân chủ trong quá trình thực hiện, Quỳnh Phụ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Ông Đào Khắc Minh, đảng viên Chi bộ thôn An Ninh, xã An Ninh (Quỳnh Phụ)



Nhân dân An Ninh có truyền thống yêu nước cách mạng. Vì vậy, sau sự kiện năm 1997, được sự hỗ trợ của cấp trên, sự nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, dân chủ được phát huy đã lấy lại niềm tin của nhân dân, bà con tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Bài học về dân chủ và đoàn kết 20 năm qua đã giúp An Ninh có sự khởi sắc như hôm nay và sẽ là kim chỉ nam để địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Ông Đỗ Văn Hoàn, Bí thư Chi bộ thôn Đoài Thịnh, xã Thái Thịnh (Thái Thụy)



Là người chứng kiến những sự việc phức tạp xảy ra năm 1997, sau đó đảm nhận chức Chủ tịch UBND xã từ năm 1998 tôi luôn thấm thía bài học về "lòng dân". Khi niềm tin của người dân được củng cố thì họ sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì sự nghiệp chung. Minh chứng rõ nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay nhân dân luôn tích cực đóng góp để xây dựng hạ tầng nông thôn. Không chỉ hiến đất, mỗi hộ góp từ 2 - 3 triệu đồng làm đường giao thông và nhiều khoản khác. Nhưng huy động sức dân phải theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Khi đời sống của nhân dân được nâng cao thì việc huy động nguồn vốn đóng góp theo dân mới thuận lợi. Thời gian tới, Thái Thịnh tiếp tục giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí, trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu theo tất cả các tiêu chí để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị, Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Thái Bình đã đi đầu cả nước về nhiều phong trào trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó là điểm sáng của cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới mà một trong những yếu tố thành công đó là nhờ phát huy dân chủ.

(còn nữa) NGUYỄN BÌNH - THU THỦY

Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam theo hướng bền vững

Đó là mục tiêu các cấp hội nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin trong tỉnh phấn đấu thực hiện. Sự nỗ lực vận động nguồn lực của các cấp hội nạn nhân CĐDC/Đioxin trong tỉnh thời gian qua đã góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, nhân lên niềm tin về một tổ chức hội "đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm - vì nạn nhân CĐDC".

Không ngừng xây dựng, phát triển tổ chức hội

Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh được thành lập từ năm 2004, là hội cấp tỉnh ra đời sớm nhất trên cả nước. Do có sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các bộ Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh nên chỉ sau 3 năm thành lập, tổ chức hội đã phát triển rộng khắp ở cả 3 cấp với 8 hội cấp huyện, thành phố, 286 hội cơ sở xã, phường, thị trấn. Nhằm thu hút nạn nhân CĐDC/Đioxin đủ điều kiện sức khỏe, trí tuệ vào tổ chức hội, các cơ sở hội thường xuyên phối hợp với cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã, phường, thị trấn nắm bắt số lượng người bị phơi nhiễm CĐDC/Đioxin để tuyên truyền, vận động tham gia hoạt động hội. Nhờ đó, số lượng hội viên không ngừng tăng lên qua các nhiệm kỳ. Đến nay, số lượng hội viên ở các cấp hội là hơn 23.600 người. So với giai đoạn 2008 -

2013 đã tăng hơn 3.600 hội viên. Phát huy sức mạnh tổ chức hội, các cơ sở hội đều xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết hậu quả CĐDC/Đioxin. Không chỉ là tổ chức hội được thành lập sớm nhất, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh còn được biết đến là đơn vị có quỹ vì nạn nhân CĐDC/Đioxin và Trung tâm tẩy độc đầu tiên của cả nước. Vì thế, trong suốt những năm qua, công tác chăm sóc, giúp đỡ cho nạn nhân CĐDC/Đioxin được thực hiện hiệu quả.

Tích cực vận động nguồn lực chăm sóc nạn nhân CĐDC/Đioxin

Toàn tỉnh hiện có hơn 20.000 nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp và trên 4.000 nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi CĐDC/Đioxin. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động, kêu gọi nguồn

lực từ các tổ chức, cá nhân có tâm lòng hảo tâm để tăng cường nguồn lực chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Đioxin. Dù số cao song cần bộ hội nạn nhân CĐDC/Đioxin các cấp không quản ngại khó khăn, vất vả tìm đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng hảo tâm kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Đioxin. Các cấp hội đã vận động được hơn 29 tỷ đồng bao gồm tiền, vật tư để thực hiện các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Đioxin. Nhờ đó, 37 ngôi nhà được xây mới và sửa chữa; 550 xe lăn, xe lắc, xe trợ đi và gần 28.000 suất gạo đã được trao tặng đến nạn nhân CĐDC/Đioxin... Với mục tiêu chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo hướng bền vững, 5 năm qua, Trung tâm tẩy độc, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh đã tổ chức hàng trăm đợt tẩy độc điều trị thanh lọc độc tố cho nạn nhân CĐDC/Đioxin. Qua các đợt tẩy độc, sức khỏe của nạn nhân được cải

thiện rõ rệt, nâng cao khả năng lao động và ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp với lương y Nguyễn Văn Thiệu, Công ty Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân CĐDC/Đioxin trong tỉnh. Trung bình mỗi tháng, có 160 người được khám bệnh và được tặng 5 thang thuốc/người. Hội còn phối hợp với ngành Y tế triển khai dự án phục hồi chức năng cho nạn nhân CĐDC/Đioxin tại cộng đồng. Từ khi triển khai đến nay đã khám cho hơn 1.200 người, chỉ định phẫu thuật cho trên 370 người. Công tác dạy nghề và tạo việc làm cũng được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Số lượng con cháu nạn nhân bị ảnh hưởng bởi CĐDC/Đioxin được đào tạo nghề tại Trung tâm chăm sóc và dạy nghề, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh không ngừng tăng mỗi năm. Hiện, Trung tâm đang dạy nghề, tạo việc làm thường xuyên cho 12 - 20 học viên.

Trung tâm còn liên kết với các cơ sở dạy nghề tại địa phương mô 28 lớp học nghề cho trên 850 người học các nghề như: may, gỗ mỹ nghệ, đan lát, thêu... Dù mức thu nhập không cao song thông qua hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, nhiều nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi CĐDC/Đioxin đã tự tin vượt qua mặc cảm, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Mặc dù vậy, hiện nay, cuộc sống của nhiều nạn nhân CĐDC/Đioxin vẫn còn khó khăn. Việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Đioxin giúp họ bớt đi khó khăn, có điều kiện tham gia lao động phát triển kinh tế là việc làm cần thiết. Chính vì thế, thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải

pháp cụ thể hơn. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, các cấp hội sẽ tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết hậu quả của CĐDC/Đioxin; ảnh hưởng tham hợa CĐDC/Đioxin, cuộc sống của những nạn nhân CĐDC/Đioxin và công cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC/Đioxin. Song song với nhiệm

vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức năng của hội kết hợp tham gia các hoạt động địa phương. 100% hội cơ sở phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; mở rộng và phát triển Trung tâm tẩy độc với số nạn nhân được tẩy độc cao gấp hai lần; duy trì, phát triển hoạt động dạy nghề, tạo việc làm thường xuyên cho con, cháu nạn nhân CĐDC/Đioxin. Xoa dịu nỗi đau da cam là nhiệm vụ lâu dài mà các cấp hội cần thực hiện song Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh rất cần sự vào cuộc, chung tay hơn nữa từ cộng đồng.

HOÀNG LANH



Nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam được dạy nghề, tạo việc làm.